



# LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT  
Điện thoại: 3822472 - 3822473  
Fax: 3827608  
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com  
SỐ 4698 - THỨ HAI, NGÀY 9/1/2017

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

## MTTQ các cấp cần đảm bảo vai trò là cầu nối của nhân dân với Đảng

Ngày 6/1, tại Hội trường Tỉnh ủy, lần đầu tiên UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 12 điểm cầu tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh nhằm lắng nghe những ý kiến từ cơ sở để phục vụ nhiệm vụ công tác năm 2017 với mục tiêu hướng về cơ sở.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.Ngà

đơn vị tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh...

Tại điểm cầu huyện, thành phố có trên 1.200 đại biểu là ủy viên UBMTTQVN các cấp và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, các nội dung chương trình phối hợp thống nhất được MTTQ và các tổ chức thành viên của tỉnh tích cực triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả và từng bước đi vào chiều sâu...

XEM TIẾP TRANG 8

## NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hừng thụ phải hừng thụ sau mọi người”.

(BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN MIỀN BẮC, THÁNG 9/1962)

## Lai bò tốt thế hệ hai, tin vui ngày đầu năm



Ông Quảng Minh Thành, người trông coi trại nghiên cứu cho bò ăn nhưng không dám tới quá gần. Ảnh: Chính Thành

TRANG 6

## Chính thức ấn định lại thời điểm tổ chức Ngày hội hoa Anh đào

Ngày 6/1, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chính thức thống nhất lại thời điểm tổ chức Ngày hội hoa Anh đào, Tuyên Lâm - Đà Lạt lần thứ nhất kéo dài từ ngày 11/2/2017 đến hết ngày 13/2/2017.

Do thời tiết diễn biến thất thường, mưa kéo dài đến gần cuối năm 2016, nên hoa Mai anh đào ở Đà Lạt không nở rộ vào cuối tháng 12 đầu tháng 1 như thường niên. Bởi vậy, Ban Tổ chức Ngày hội hoa Anh đào Đà Lạt lần thứ nhất đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định lùi thời điểm tổ chức, thay vì giữa tháng 1 như dự kiến trước đây.

Hiện hoa Mai anh đào tại khu vực hồ Tuyên Lâm - địa điểm chính diễn ra ngày hội đã có dấu hiệu bắt đầu nở. Theo các chuyên gia nhận định, hoa sẽ nở rộ vào trung tuần tháng 2 và kết thúc vào trung tuần tháng 3/2017.

Sau khi thống nhất lại thời điểm tổ chức ngày hội, UBND tỉnh yêu cầu Ban tổ chức ngày hội tổ chức nghiên cứu, khảo sát để thông báo rộng rãi đến nhân dân và du khách thời gian dự kiến trở hoa của các không gian hoa mai anh đào cụ thể trên địa bàn TP Đà Lạt. Đồng thời, triển khai các hoạt động gắn với quảng bá và xúc tiến du lịch trên địa bàn. **N. NGÀ**

## Góp phần “tô điểm” mùa Xuân

TRANG 5

## Nhớ ngày truyền thống học sinh, sinh viên

67 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng. Đến nay, cả nước có hơn 1,3 triệu hội viên đang sinh hoạt tại hơn 200 hội sinh viên trường, 24 hội sinh viên tỉnh, thành phố, 45 hội sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương và 7 hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

TRANG 4

## Thực trạng về BHYT tại huyện Di Linh



TRANG 7

## KINH TẾ

Nông dân tưới vườn bằng smartphone

TRANG 3

## VĂN HÓA - XÃ HỘI

Nâng chất lượng cán bộ cho cải cách hành chính

TRANG 5



## Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2016

Ngày 6/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2016. Các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Du Trường Giang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí K'Mák - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Năm 2016, công tác quốc phòng địa phương được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về giáo dục quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền



**Đồng chí Đoàn Văn Việt trao Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.**

cùng các cấp thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự một cách chặt chẽ, toàn diện, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Ngoài ra, công tác tuyên sinh,

đào tạo quân sự và phối hợp giữa lực lượng Quân đội, Công an, Kiểm lâm, Dân quân tự vệ trong phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy

rừng, sự cố và tìm kiếm cứu nạn được thực hiện một cách nghiêm túc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố chú trọng đến công tác phối hợp để xây dựng, củng cố KVPT trong tình hình mới, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đối tượng gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người có công trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đảm bảo một cái tết vui tươi, lành mạnh và sẵn sàng chiến đấu.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt, khen thưởng 8 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng. Ngoài ra, có 5 tập thể và 5 cá nhân được Quân khu 7 tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016. **ĐỨC TỬ**

## Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 1/2017

Ngày 6/1, đồng chí Nguyễn Thanh Đạm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 1/2017. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng, phó Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Liên - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đại tá Lê Văn Thái - Phó

Chủ nhiệm Chính trị (Học viện Lục quân) thông tin về 2 chuyên đề, gồm: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; Những biến động của thế giới trong thời gian gần đây và định hướng đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Đạm nhấn mạnh: Năm 2017, tình hình thế giới, khu vực, trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường... song cũng

mở ra nhiều thuận lợi, thời cơ mới trong quá trình hội nhập, phát triển. Vì vậy, ngành tuyên giáo các cấp trong thời gian tới cần tập trung định hướng, phân tích sâu sắc những thành quả của đất nước, của địa phương đạt được trong năm 2016. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ động bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo

cho người dân, đặc biệt là những người có công với cách mạng, người nghèo đón Tết vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Kịp thời tuyên truyền đấu tranh có hiệu quả trước những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, kiên định, kiên trì giữ vững chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc. Tuyên truyền đầy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"... ngay từ những ngày đầu năm. **HỒNG HẢI**

# ĐÀ LẠT: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

**Công tác cán bộ là một trong những điều kiện tiên quyết đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của một địa phương, một đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"; "Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn".**

Xác định rõ vấn đề đó, ngày 19/10/2011, Thành ủy Đà Lạt đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TH.U về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thành phố Đà Lạt giai đoạn 2010 - 2015", đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ của địa phương.

### Từ nâng cao chất lượng cán bộ...

Qua 5 năm triển khai thực hiện, với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở, công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố Đà Lạt đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ghi nhận tại Đà Lạt, sau khi triển khai nghị quyết, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nên đã thường xuyên thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người DTTS... Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên và đảm bảo theo các quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt, Nghị quyết 05 đưa ra trong giai đoạn này là phải lấy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm trọng tâm, chú trọng vào công tác đào tạo cán bộ là chính. Sau khi triển khai thực hiện nghị quyết, 100% cán bộ chủ chốt của thành phố có trình độ đại học trở lên; 100% có trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên. Trình độ đại học trở lên chiếm đến 97% số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; gần 98% trưởng, phó

phòng, ban, đơn vị của thành phố và trên 63% bí thư, phó bí thư phường, xã.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ cũng được quan tâm thực hiện. Cụ thể, đã có 12 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã được luân chuyển, điều động; trong đó, có 8 đồng chí được tăng cường về các phường, xã. Chỉ định bổ sung 72 cấp ủy viên cơ sở, chuẩn y 16 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, 42 lượt bí thư, phó bí thư các TCCS đảng trực thuộc...

**Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cũng như luân chuyển cán bộ về cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến phường, xã đã có bước cải thiện quan trọng cả về phẩm chất, năng lực cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị..., đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của thành phố.**

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn còn lúng túng, còn chậm. Chất lượng thực hiện một số khâu trong công tác cán bộ chưa cao. Công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ còn mang tính hình thức. Vẫn còn thiếu những cán bộ có chuyên môn sâu trên một số lĩnh vực cần thiết cho sự phát triển toàn diện của thành phố. Tình trạng làm việc cầm chừng, ỷ lại, chất lượng công việc thấp... vẫn còn tồn tại. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức còn hạn chế...

### ... Đến tăng cường trọng trách

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trên, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, Thành ủy Đà Lạt tiếp tục ban hành Nghị quyết này vào tháng 12/2016 nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết được ban hành lần này bên cạnh nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn còn tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Thành ủy đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2020, đối với cấp thành phố: 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm; 100% cán bộ chủ chốt của thành phố, cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị của thành phố đảm bảo đúng tiêu chuẩn chức danh; 90% cán bộ, công chức chuyên môn có trình độ đại học, 10% trở lên có trình độ sau đại học; 100% viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; mỗi năm có từ 50% trở lên cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ... Đối với cấp phường, xã: 100% bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND phường, xã đảm bảo đúng quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 90% trở lên các trường đoàn thể có trình độ trung cấp chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên; 90% công chức có trình độ chuyên môn đại học...

Để thực hiện được các mục tiêu này, bên cạnh việc đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức... Thành ủy Đà Lạt xác định trọng tâm ở các nhiệm vụ như: nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; công tác đánh giá cán bộ. Theo đó, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu đề cấp dưới trực tiếp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước thì sẽ liên đới chịu trách nhiệm. Kiên quyết xử lý vi phạm, hay điều chuyển công tác nếu cán bộ mắc phải khuyết điểm hoặc không đạt số phiếu tín nhiệm tương ứng.

Trong công tác đánh giá cán bộ sẽ được thực hiện theo hướng kết hợp chặt chẽ việc mở rộng dân chủ nội bộ và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, người trực tiếp phân công, giao trách nhiệm cho cán bộ công chức, viên chức. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm. Lấy chất lượng hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo chính đánh giá cán bộ, tránh tình trạng chung chung, chủ quan, cảm tính...

Bên cạnh đó, Thành ủy Đà Lạt cũng có nhiều chính sách để thực hiện công tác điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ, công chức từ thành phố về các phường, xã và ngược lại. Bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, mạnh dạn đề bạt cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực... để kịp thời thay thế cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức... Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy công quyền; đồng thời, xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. **NGỌC NGÀ**



# Lâm Hà tăng tốc về đích nông thôn mới

Qua 6 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Lâm Hà đã tạo nên bức tranh nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

## Thay đổi diện mạo

Phúc Thọ thuộc xã khó khăn của huyện Lâm Hà, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, xã đã tận dụng thế mạnh về điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế để làm nền tảng cho việc xây dựng NTM. Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền đến mỗi người dân nên đã tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân về việc xây dựng NTM. Từ phong trào này, diện mạo của xã Phúc Thọ đã thực sự đổi thay.

Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn đã được đầu tư xây dựng khang trang và sạch đẹp, văn minh hơn. Đường bê tông sạch sẽ, rộng rãi đã dần thay thế cho những con đường đất lầy lội, chật hẹp trước đây. Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ cho biết, để xây dựng NTM thành công thì việc đầu tiên chúng tôi làm là nâng cao cơ sở vật chất và tinh thần, tăng thu nhập cho người dân. Vì vậy, chính quyền địa phương đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, số hộ nghèo giảm đều qua các năm. Qua rà soát, đến nay địa bàn xã có 133 hộ nghèo, chiếm tỷ

lệ 6,97%, so với quy định 7% xã đạt tiêu chí NTM. Ngoài nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhân dân xã Phúc Thọ còn hiến hàng ngàn mét vuông đất và ngày công lao động để cùng với Nhà nước đầu tư xây dựng, làm mới nhiều tuyến đường bê tông.

Đưa chúng tôi đi thăm nhiều công trình mới xây và một số công trình sắp hoàn thiện, ông Đào Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thanh cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay, xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo ra bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày. Kết quả nổi bật là cơ sở hạ tầng trường tiểu học, mẫu giáo, trạm y tế và trung tâm hành chính xã được đầu tư xây dựng khang trang; thu nhập bình quân đầu người, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên.

**Nếu như năm 2012 thu nhập bình quân của người dân trong xã là 25 triệu đồng thì đến năm 2016 đã tăng lên 43 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%.**

Tuy nhiên, điều khiển chính quyền và người dân nơi đây phấn

khởi không phải con số 19 tiêu chí đã được thực hiện, mà là sự đổi mới trong chính cuộc sống của người dân. Nói như ông Nguyễn Sự ở thôn Thanh Trì thì, từ khi xây dựng NTM, bà con chòm xóm ai cũng hào hứng. Nhất là khi đường sá được mở rộng nên rau, cà phê, dâu thuận tiện cho giao thương hơn, bà con càng phấn khởi. Vì “ai cũng bảo nếu được thể thì việc nhường vài mét đất, đôn ít cây trồng cũng chẳng là gì”, ông Sự quả quyết.

## Nỗ lực cán đích

Dù NTM đang có những kết quả khả quan nhưng để cuối năm 2016 huyện có thêm 3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí đang đề nghị UBND tỉnh thẩm định phê duyệt xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt NTM lên 5 xã. Các xã còn lại đạt từ 8 đến 17 tiêu chí sẽ đối mặt với không ít gian nan, nhất là khi những tiêu chí đạt được chỉ tập trung vào lĩnh vực có sẵn như: an ninh trật tự xã hội, hệ thống chính trị, bưu điện, điện, văn hóa, nhà ở dân cư và hình thức tổ chức sản xuất. Còn những tiêu chí có nhiệm vụ tạo đột phá trong bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân như: thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông thủy lợi... thì rất ít địa phương đạt

được. Lý do, hầu hết các tiêu chí trên đều cần vốn, trong khi nguồn vốn Nhà nước bố trí cho NTM eo hẹp; còn sức đóng góp của dân và doanh nghiệp lại hạn chế nên quá trình thực hiện cũng thiếu đồng bộ.

Ông Nguyễn Tiên Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết, để tạo điều kiện cho 9 xã còn lại về đích sớm, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huyện đã huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn ưu tiên công trình trọng điểm, quan tâm vốn cho các xã này. Đồng thời khai thác nguồn lực từ các địa phương, dồn sức hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đầu tư, huy động nguồn lực ngân sách, địa phương cũng chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đê tháo gỡ khó khăn, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị có liên quan đến những tiêu chí chưa hoàn thành tiến hành rà soát, đánh giá, chỉ đạo các địa phương gấp rút hoàn thành các việc còn lại. Những tiêu chí đã đảm bảo đạt cần củng cố bền vững, những tiêu chí chưa đạt, đôn đốc, khẩn trương giải ngân nguồn vốn để thực hiện dứt khoát.

Đến nay, huyện Lâm Hà có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí gồm Đông

Thanh, Gia Lâm, Nam Hà, Dạ Đôn, Tân Văn. Một số xã khác như Tân Hà, Hoài Đức, Phúc Thọ cũng đã hoàn thành 15 - 17 tiêu chí. Theo ông Nguyễn Tiên Thành kết quả đó phản ánh sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Bởi lẽ, chỉ trong vòng 5 năm, bên cạnh tập trung xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa, hệ thống cơ sở giáo dục... thì bài toán phát triển kinh tế - xã hội cũng là áp lực hết sức nặng nề như nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Chính công tác tuyên truyền, vận động là mấu chốt của sự thành công, tạo sự đồng thuận để cùng chung tay xây dựng NTM. Việc phát huy vai trò của chủ thể NTM theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã giúp cho người dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tự nguyện hiến đất, hiến ngày công, hiến kế xây dựng NTM. Thêm vào đó, vai trò của người lãnh đạo không ngừng được phát huy, trưởng thành qua công cuộc xây dựng NTM. Sự đổi thay dễ nhận ra nhất là hiện nay, các xã vùng nông thôn của huyện, đặc biệt là các xã đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM đã giúp nông thôn khởi sắc mạnh mẽ.

HOÀNG YÊN

## Nông dân tưới vườn bằng smartphone

Từ nơi cách xa mảnh vườn hàng ngàn cây số, người nông dân vẫn liên tục biết được mảnh vườn của mình đang trong tình trạng ra sao, đất khô hay ướt, trời nóng hay lạnh. Và, chỉ cần một vài thao tác lướt nhẹ nhàng trên điện thoại, nước tưới cho vườn vào lúc nào, tưới bao nhiêu phút đều được thực hiện. Đó chính là hiệu quả đáng mơ ước của hệ thống tưới tự động qua điện thoại thông minh mà một số nông dân Lâm Đồng đang áp dụng trên hệ thống tưới.

Ông Vương Đình Phi, nông dân tại ấp Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt vốn gắn bó với cây rau, đậu tây từ nhiều chục năm nay. Nhưng lần đầu tiên trong nghề trồng lơ ghim của mình, ông Phi thấy việc tưới vườn lại nhân đến thế. Ông bảo: “Giờ tôi có thể đang ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí bên Mỹ, chỉ cần điện thoại của tôi có 3G hay wifi, nói chung có kết nối mạng là các thông số của vườn liên tục báo về điện thoại. Ví dụ như đất khô hay ướt, trời nóng hay lạnh, độ pH ra sao. Và tôi có thể sử dụng điện thoại để bật máy tưới, định số thời gian tưới là bao nhiêu phút... theo sự chọn lựa của mình”.

Theo ông Phi, mỗi loại cây có một quy trình canh tác riêng. Quy trình đó được đặt trước tại bảng điều khiển chính. Và các thông số trong vườn liên tục báo về điện thoại để người nông dân có hướng điều chỉnh việc tưới. Trước đây, ông thường quan sát bề mặt đất để tưới nước khiến không chính xác: “Trồng đậu tây trong giá thể, nếu chỉ kiểm tra phía trên bề mặt, mặt giá thể có khi rất khô, mình tưới nước nên gây thừa, úng nước, gây hại cho bộ rễ của cây. Nhưng hiện nay, sử dụng bộ tưới tự động này, các cảm biến đo được cắm sâu xuống đất nên



Ông Vương Đình Phi kiểm tra cảm biến đo độ ẩm đất. Ảnh: D. Quỳnh

đo rất chính xác. Nếu tôi đặt trước độ ẩm khoảng 70 - 80% thì khi độ ẩm xuống thấp hơn, cảm biến sẽ báo về điện thoại để có hướng xử lý ngay” - ông Phi cho biết. Bởi vậy, sự phát triển của cây trồng như dưa pepino, cà chua, đậu tây trong diện tích 3.000 m<sup>2</sup> lắp đặt hệ thống tưới tự động rất tốt, nước tưới tiết kiệm và dinh dưỡng được điều chỉnh chính xác. Ông Phi rất cảm ơn cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã hỗ trợ kinh phí trong quá trình lắp đặt, sử dụng hệ thống tưới tự động qua smartphone hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Thùy, cán bộ của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, người trực tiếp thực hiện mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều khiển tưới tự động chính xác trên cây rau canh tác công nghệ cao” cho biết, đây là một trong những hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận với các kỹ thuật canh tác mới, hiện đại trong nông nghiệp.

Các thiết bị của hệ thống điều khiển tưới tự động chính xác gồm hệ thống điều khiển trung tâm, bộ phận giám sát độ ẩm đất, bộ phận giám sát vi khí hậu nhà kính, bộ phận quan sát thời tiết, van điện, tủ điện. Các thiết bị này sẽ giúp giám sát tất cả các thông số kỹ thuật trong vườn, giúp người nông dân quản lý qua điện thoại mà

không cần có mặt trực tiếp trên đồng ruộng. Đồng thời, do độ chính xác trong sử dụng nước tưới, phân bón, chi phí đầu tư cho cây trồng giảm và nhân công cũng giảm, giúp nông dân tiết kiệm và tăng thu nhập, bảo vệ môi trường nước.

Không chỉ gia đình ông Vương Đình Phi, hộ anh Mai Văn Khấn thuộc khu Hòn Bò, phường 12, Đà Lạt và bà Nguyễn Thị Hoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cũng tham gia thực hiện mô hình. Nếu anh Khấn thực hiện trên các cây trồng đặc trưng của Đà Lạt như cà chua beef, cà chua cherry thì hộ bà Hoa thực hiện trên các cây dưa leo baby, một cây trồng khá mới. Và kết quả của cả hai hộ trên cũng rất khả quan với việc chất lượng rau củ tăng, giảm tình trạng nứt trái, chi phí nhân công, điện, nước, phân bón giảm.

Gia đình anh Mai Văn Khấn, ngoài diện tích do trung tâm hỗ trợ kinh phí đang tiếp tục đầu tư để mở rộng ra các diện tích khác cho hiệu quả rất tốt. Anh Khấn cho biết, Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ cho gia đình theo hình thức 50% nhà nước, 50% nông dân đối ứng đã giúp gia đình tiết kiệm rất nhiều. Tuy nhiên, do hiệu quả rất tốt nên diện tích còn lại của gia đình, anh sẽ chủ động lắp đặt hệ thống tưới tự động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp nông dân Đà Lạt bước thêm một bước dài trong việc hiện đại hóa nông nghiệp, tăng năng suất chất lượng nông sản và tiết kiệm, thân thiện với môi trường.

DIỆP QUỲNH



**Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị tại Bảo Lâm**

Tại huyện Bảo Lâm, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện.

Trong thời gian 1 năm đào tạo theo hệ không tập trung, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung: Lý luận cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và pháp luật XHCN; Khoa học hành chính; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. **XUÂN LONG**

**Thành lập Bảo tàng ngoài công lập Linh Phước**

Bảo tàng Linh Phước vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép hoạt động theo loại hình ngoài công lập, tọa lạc 120/6, Tụ Phước, phường 11, Đà Lạt, chủ sở hữu là Chùa Linh Phước với sự trợ trợ của Thượng tọa Thích Tâm Vị.

Theo đó, Bảo tàng đang sưu tầm, bảo quản, trưng bày và giới thiệu 116 hiện vật, trong đó bao gồm: 44 bức hoành phi, câu đối, sắc phong và vật dụng trong nhà người Việt xưa; 42 hiện vật Phật giáo; 17 tượng sáp Thiền sư và 13 hiện vật gỗ, đá, phong thủy, các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chùa Linh Phước là một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố du lịch Đà Lạt. Nơi đây đã được xác lập nhiều kỷ lục Việt Nam và châu Á như: xây dựng 6.666 mét vuông ốp vỏ mảnh chai, sành sứ từ đỉnh mái chùa đến khu chánh điện và cổng tam quan; tượng Bồ Tát cao 18 m, được kết bằng 2 tấn hoa bất tử... **MẠC KHẢI**

**Nhớ ngày truyền thống học sinh, sinh viên**

**N**gày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho học sinh, sinh viên (HS, SV) các trường biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên yêu nước bị bắt. Trần Văn Ôn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của HS, SV đã bị bọn chúng giết hại trong cuộc xung đột đó. Noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ôn và HS, SV; Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm là Ngày truyền thống HS - SV. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V tháng 11/1993 tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9/1 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.

Trong những năm 1949-1950, phong trào đấu tranh của thanh niên, HS, SV các đô thị diễn ra liên tục, rầm rộ và rộng khắp, nhất là ở Sài Gòn - Gia Định. Ngày 9/1/1950, đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn của Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn với hơn 2.000 HS, SV các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho HS, SV học tập và trả tự do cho những HS, SV bị bắt, trong đó có Ban lãnh đạo học sinh cứu quốc Sài Gòn. Vào lúc 13 giờ, khi đoàn biểu tình kéo đến Nha học chính và Dinh Thủ Hiến bù nhìn Trần Văn Hữu đưa đơn thỉnh nguyện, thì bọn cảnh sát và lính lê dương ra đàn áp đã man đoàn biểu tình. Thái độ đó đã làm đám đông phẫn nộ, bùng nổ cuộc xung đột. Những người biểu tình dùng mọi thứ vũ khí có trong tay chống trả quyết liệt với lính Pháp, lính Âu Phi và công an Bình Xuyên. Trần Văn Ôn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của HS, SV đã bị bọn chúng giết hại trong cuộc xung đột đó. Anh hy sinh vào lúc 15



Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh thăm và tặng quà cụ Tô Đình Cẩm. Ảnh: Phan Nhân

giờ 30 phút chiều ngày 9/1/1950 khi chưa tròn 19 tuổi. Tin Trần Văn Ôn mất đã ngay lập tức gây náo động trong giới HS, SV Sài Gòn, trở thành tâm điểm và đồng loạt các tờ báo lớn của Sài Gòn đã đưa tin. Ngày 12/1/1950, đám tang anh Trần Văn Ôn tại Sài Gòn đã biến thành cuộc biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh.

Lễ tang anh Trần Văn Ôn cũng đã được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hàng triệu lượt HS, SV và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy điệu với lòng thương tiếc và xuống đường tuần hành bày tỏ lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai.

**67 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng. Đến nay, cả nước có hơn 1,3 triệu hội viên đang sinh hoạt tại hơn 200 hội sinh viên trường, 24 hội sinh viên tỉnh, thành phố, 45 hội sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương và 7 hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.**

Phong trào HS, SV và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và là niềm tự hào của thế hệ HS, SV ngày nay. Trong quá trình phát triển, Hội Sinh viên Việt Nam luôn phát huy truyền thống là một tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên, nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước; lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường.

Ở thời kỳ nào HS, SV cũng là lực lượng đi đầu trong các phong trào và để lại dấu ấn sâu đậm, có những phong trào đã đi vào lịch sử. Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, lớp lớp HS, SV đã nô nức tham gia các phong trào: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, hát cho dân tôi nghe”, dấy mà đi... Hình ảnh sinh viên mặc áo lính, cầm súng ra trận chiến đấu quên mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc đã trở thành một biểu tượng đẹp về lớp trí thức trẻ Việt Nam kiên trung, giàu lòng yêu nước, dám xả thân vì tương lai của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

Kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước tiếp tục nổi lên nhiều phong trào thi đua yêu nước của HS, SV Việt Nam; tiêu biểu như các phong trào: “Dạy tốt, học tốt”, “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Thi đua học

tập tốt, rèn luyện tốt”, phong trào sinh viên tình nguyện... Hình ảnh những sinh viên mặc áo xanh tình nguyện, bất chấp trời nắng hay mưa tích cực tham gia phân lân chống úng tắc giao thông, “Tiếp sức mùa thi”; hoặc không quản ngại khó khăn về tận vùng sâu, vùng xa, tổ chức các chương trình “mùa đông ấm”, “mùa hè xanh”, “xuân yêu thương”... thực sự đã làm nức lòng người. Phong trào sinh viên tình nguyện đã để lại những con số ấn tượng, giàu ý nghĩa, nói lên tính hiệu quả, thiết thực của phong trào.

Thế hệ HS, SV Việt Nam hôm nay hết sức vinh dự và tự hào về tổ chức của mình đã trải qua 67 năm xây dựng và phát triển, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn kế tục, phát huy một cách xứng đáng và làm tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Những truyền thống đó là: Yêu nước nồng nàn, trung thành với Đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc và Bác Hồ kính yêu; Hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao...; Đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với nhân dân, không đòi hỏi cho riêng mình khi đất nước còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn...

Trong giai đoạn mới, Hội Sinh viên Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nội dung và hình thức hoạt động, góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp HS,SV mới “vừa hồng, vừa chuyên”; có kiến thức vững vàng, phong phú, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có hoài bão lớn, lối sống đẹp, phát huy sức mạnh truyền thống và bản sắc dân tộc, có trách nhiệm cao với cộng đồng; cùng cố và phát triển rộng rãi tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, tập hợp, đoàn kết đông đảo HS, SV thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HDH đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

**VĂN NHÂN**

**Triển khai công tác ngành thông tin và truyền thông năm 2017**

Ngày 6/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác ngành thông tin và truyền thông năm 2017.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng; ông K'Mák - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương.

Sở TT&TT đánh giá, trong năm 2016, các đơn vị trong ngành đã đạt được nhiều thành tích, chỉ tiêu đặt ra. Một số kết quả chính đạt được, như: Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông đạt 2.420 tỷ, tăng 10%; nộp ngân sách địa phương được 106 tỷ, tăng 10% so với năm 2015; sản phẩm báo chí phát hành đạt 7,2 triệu cuốn/năm; thời lượng phát sóng truyền



Đại diện Sở TT&TT nhận Cờ thi đua của Bộ TT&TT. Ảnh: C.Thành

hình đạt 21.900 giờ; thời lượng phát sóng phát thanh đạt 14.896 giờ; mạng Bưu chính viễn thông có 45 bưu cục, 159 điểm giao dịch bưu chính, 143 điểm giao dịch thông tin di động và 106 điểm Bưu điện văn hóa xã. Bên

cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại được quan tâm, chú trọng và đi vào chiều sâu. Các mảng về xuất bản, Internet và tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin... thực hiện tốt.

Ông Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao các kết quả Sở TT&TT đạt được trên các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị nhà nước, mạng bưu chính viễn thông, chính quyền điện tử và tốc độ tăng trưởng Internet trên địa bàn. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết, trong năm 2017, kinh phí của Trung ương hỗ trợ về ứng dụng CNTT, một số cơ chế hỗ trợ khác sẽ có khó khăn. Do đó, Sở TT&TT cần tìm tòi giải pháp mới, tập trung tăng cường tính hiệu quả, chuyên từ chiều rộng qua chiều sâu và gắn với công tác cải cách hành chính...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phan Văn Đa ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ngành TT&TT đối với việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong năm 2016.

“Trong năm 2017, Sở TT&TT cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác thông tin, truyền thông, các công tác trọng tâm trong kế hoạch 5 năm (2016-2020). Tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông. Khẩn trương làm việc với Bộ TT&TT về việc triển khai Đề án khu chính quyền điện tử trong năm nay. Đồng thời, hệ thống thí điểm một cửa điện tử cần phân đầu đạt ở mức độ 3” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Dịp này, Sở TT&TT Lâm Đồng vinh dự được nhận Cờ thi đua từ Bộ TT&TT do đạt thành tích trong phong trào thi đua 2016; UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân; Sở TT&TT cũng tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 24 cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2016.

**CHÍNH THÀNH**



# Nâng chất lượng cán bộ cho cải cách hành chính

**Xác định con người là yếu tố quan trọng trong cải cách hành chính (CCHC) nên nhiều năm nay Lâm Đồng luôn chú ý kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức từ cấp tỉnh, huyện đến xã, phường.**

**T**heo số liệu của Sở Nội vụ Lâm Đồng, tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2016 là 2.773; trong khi đó, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2016 là 29.045, giảm 34 người so với năm 2015.

## Thi tuyển công chức trên máy tính

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2016 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành và bắt đầu triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020.

Trong năm 2016, Trường Chính trị Lâm Đồng đã tổ chức 47 lớp đào tạo bồi dưỡng bằng ngân sách cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh với tổng cộng trên 3.800 lượt người tham gia, trong đó có 4 lớp cao cấp và đại học với 344 học viên; 21 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với trên 1.700 lượt tham gia. Trường Chính trị còn tổ chức 13 lớp bồi dưỡng theo ngạch với 925 lượt tham gia và tổ chức các lớp ngắn hạn cho 984 lượt người tham gia.

Trong năm, Lâm Đồng đã tiến hành thi tuyển công chức trên máy tính, tuyển dụng được 266 công chức, trong đó có 211 người trong khối hành chính nhà nước và 55 người trong khối đảng.

Cũng trong năm vừa qua, Lâm Đồng được Bộ Nội vụ ủy quyền đề tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cho 141 công chức, đồng thời, tỉnh cũng đã tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương cho 58 công chức.

Đối với viên chức, trong năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách cho 7 sở, ngành, 4 đơn vị sự nghiệp cùng 2 địa phương huyện, thành phố với tổng cộng 810 người.

Các cơ quan hành chính nhà nước tại Lâm Đồng đến nay đã tích cực triển khai xây dựng

bản mô tả công việc và khung năng lực đề án vị trí việc làm theo tiến độ qui định.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức phụ trách công tác CCHC các cấp, trong năm 2016, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở nhiều lớp tập huấn về công tác CCHC cho gần 450 cán bộ, công chức các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại các lớp tập huấn này, bên cạnh việc cập nhật, hướng dẫn triển khai các nội dung mới trong CCHC của trung ương và của tỉnh, các học viên còn được tập huấn về giao tiếp hành chính thông qua các chuyên đề nhằm từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao kỹ năng giao tiếp của công chức đối với người dân, doanh nghiệp khi đến cơ quan công quyền làm thủ tục hành chính.

## Nhiều cán bộ, công chức xã có trình độ đại học

Với cán bộ, công chức cấp xã, toàn tỉnh hiện nay, theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, có 1.550 cán bộ chuyên trách và 1.438 công chức đang làm việc tại 147 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Điều đáng chú ý, số cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã được đào tạo bài bản, đã qua đại học ngày càng tăng.

**Chẳng hạn, trong đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã, đã có 1.273/1.550 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, chiếm tỷ lệ trên 82%, trong đó số người đã tốt nghiệp đại học là 585, tốt nghiệp cao đẳng là 56, trung cấp là 626 người, đặc biệt trong số này đã có 6 trường hợp qua bậc sau đại học.**

Phần lớn cán bộ chuyên trách cấp xã trên cũng đã qua trung cấp lý luận chính trị với 1.127

người, đạt tỷ lệ 72,7%; có 67 người tốt nghiệp cử nhân hoặc cao cấp chính trị, 165 người đã qua các lớp sơ cấp chính trị và chỉ còn 191 người chưa qua đào tạo (chiếm 20,8%).

Với công chức cấp xã, đã có 652/1.438 người tốt nghiệp đại học, đạt tỷ lệ trên 45%; có 88 người tốt nghiệp cao đẳng, còn lại hầu hết là trung cấp với 677 người. Về lý luận chính trị, phần lớn đã qua bậc trung cấp với 561 người (tỷ lệ trên 39%); sơ cấp 172 người (tỷ lệ gần 12%), còn lại là chưa qua đào tạo, bồi dưỡng.

Năm trong đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên, trong năm 2016, tỉnh cũng mở nhiều lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã trong tỉnh với tổng cộng gần 1.400 lượt người tham gia.

## Trách nhiệm người đứng đầu

Đề đẩy mạnh công tác CCHC, trong năm 2017, tỉnh yêu cầu các cấp tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền; đặc biệt là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, từng cơ quan, đơn vị sắp đến cần thực hiện tốt việc đánh giá chỉ số CCHC năm 2016; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh nghiêm những trường hợp chưa thực hiện đúng các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị của tỉnh, thuộc các sở, ngành, UBND cấp huyện theo các quy định và hướng dẫn của Trung ương, không để chồng chéo; sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và cấp huyện, thực hiện cơ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tỉnh tiếp tục ưu tiên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về CCHC cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu CCHC và công chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp.

**VIỆT TRỌNG**

## Tranh gà chào năm mới Đình Dậu

Trước thềm năm mới Đình Dậu 2017, tại Hội quán Cà phê Ngộ (phường B' Lao, TP Bảo Lộc), họa sĩ Giang Phong đã giới thiệu 12 bức tranh sơn dầu về gà với công chúng yêu nghệ thuật xứ B' Lao.

12 bức tranh này được anh hoàn thành trong vòng 3 tháng. Mỗi bức tranh gà là một sắc thái, chuyển động riêng của nhiều loại gà khác nhau, như gà Lương Phượng, gà tre lai gà rừng, gà Đông Tảo, gà lai Mỹ, gà nòi, gà Điều, gà lai Thái...

Theo họa sĩ Giang Phong, gà tượng trưng cho Đại Cát. Đó cũng là mong muốn mà anh muốn mang đến với mọi người trong dịp năm mới.

Họa sĩ Giang Phong cho biết: "Sau triển lãm này, tôi sẽ chuyển những bức tranh gà về TP Hồ Chí Minh tham dự triển lãm chung với nhóm bạn tuổi Dậu tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh vào ngày 7/1."

**TRINH CHU**

## Đam Rông tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa thông tin

Đã có 2 đợt kiểm tra các hoạt động văn hóa và thông tin trên địa bàn huyện Đam Rông đối với 12 cơ sở kinh doanh karaoke; 20 điểm kinh doanh internet và trò chơi điện tử công cộng; 14 điểm lưu thông sim, card và điện thoại di động do Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với ngành chức năng và các xã tổ chức trong năm 2016.

Qua kiểm tra, phát hiện một số cơ sở kinh doanh hoạt động chưa tuân thủ các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra đã lập 26 biên bản kiểm tra hành chính nhắc nhở; đồng thời hướng dẫn các cơ sở kinh doanh bổ sung các giấy tờ còn thiếu liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm chấn chỉnh và đảm bảo an ninh - trật tự trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện.

**ĐAM TRỌNG**

# Góp phần "tô điểm" mùa Xuân

**Quả không ngoa khi nói về công việc của vợ chồng chị Hoàng Thị Út (tổ 56, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) bằng cụm từ khá mỹ miều như vậy. Bởi hơn chục năm nay, dưới bàn tay tỉ mỉ, khéo léo của vợ chồng anh chị, những gốc đào sau bao ngày được chăm sóc, lại vươn mình khoe sắc, mang mùa xuân ấm áp, đẹp tươi tới mỗi gia đình trong dịp Tết đến, Xuân về.**

**C**húng tôi tìm đến vườn đào của vợ chồng chị Út khi chỉ còn chưa đến hai chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán. Lúc này, gần 1.000 gốc đào trong khu vườn rộng khoảng 5 sào của vợ chồng anh chị đã lác đác điểm bông.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn đào, chị Út hào hứng bắt đầu câu chuyện: "Trong số gần 1.000 gốc đào ở đây, có một nửa là do khách gửi chăm sóc, nửa còn lại vợ chồng tôi trồng để bán hoặc để thế cho khách nếu như cây đào mà chúng tôi nhận chăm sóc của khách không ra hoa như ý muốn. Nhưng chắc trời cũng thương, thời tiết đa phần là thuận lợi nên từ lúc thật sự bắt tay vào kinh doanh loại hình này tới giờ, đào lúc nào cũng ra hoa đẹp, đều với tỷ lệ 90%".

Vợ chồng chị Út, anh Khương vốn quê gốc Thái Bình - "cái nôi" trồng đào như lời chị nói. Vào Đức Trọng lập nghiệp từ năm 1997, lúc đó, vợ chồng chị cũng chọn trồng cây cảnh tết nhưng là cây quất chứ không phải cây đào như hiện nay. "Trồng quất một vài năm, thấy không hiệu quả, vợ chồng tôi liền chuyển hướng làm ăn và quyết định trồng và nhận chăm sóc đào vì nghĩ cây đào vốn đất tiền mà chơi một lần rồi bỏ đi thì phí quá!" - chị Út cho biết thêm.



**Chị Hoàng Thị Út đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để kịp giao đào cho khách vào dịp Tết.**  
Ảnh: TVU

Vốn sinh ra và lớn lên ở đất trồng đào nên kỹ thuật trồng loại cây này, vợ chồng chị đã thuộc nằm lòng từ nhỏ. Tuy nhiên, khi mới bắt tay vào trồng, vợ chồng chị chỉ trồng thử nghiệm 150 cây vì kỹ thuật chỉ biết trên lý thuyết nên cũng chưa chắc lắm, thời tiết anh chị cũng chưa hiểu nhiều. "Đó là năm 2008, năm đầu tiên này đào nở chỉ đạt khoảng 50-60%. Bước sang năm thứ 2, vợ chồng tôi đã nắm vững kỹ thuật hơn

nên quyết định trồng và chăm sóc cũng nhiều hơn. Theo thời gian, với chất lượng tăng, số cây chúng tôi trồng và nhận chăm sóc cũng tăng dần lên" - chị Út nói thêm.

"Hữu xạ tự nhiên hương", khách hàng của anh chị ngoài dân Đức Trọng, có người còn ở TP Đà Lạt, Lâm Hà, Di Linh hay ở tận Sân Gòn, sau khi ăn tết xong, họ lại gửi đào lên nhờ anh chị chăm sóc. So với việc mua gốc cây mới thì

tiền công chăm sóc cũng khá mềm, dao động trung bình từ 800 ngàn - 1,5 triệu đồng/gốc.

**Nói thêm về kỹ thuật chăm sóc đào, chị Út cho hay, sau khi nhận gốc đào chăm sóc, vợ chồng chị sẽ cắt bỏ hết cành nhỏ, giữ lại thể cây, rồi đào hố với chiều sâu và chiều rộng tùy theo độ rộng của gốc đào, trộn vôi và phân xuống hố để đất bớt độ chua.**

Để đảm bảo cây đào có thể đẹp, người trồng đào sẽ phải chăm sóc, tỉa lá theo đúng thời kỳ, đúng quy trình. Đặc biệt, đào là cây không ưa nước, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên làm sao cho đào nở hoa vào đúng dịp tết luôn là nỗi trăn trở, do vậy, công việc này đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người chăm sóc.

Mỗi năm, trồng và chăm sóc đào cũng cho vợ chồng anh chị thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chị Út thì đây vẫn là nghề "tay trái" của vợ chồng chị vì cái nghề này cũng chỉ bận rộn nhất vào vài ba tháng cận tết. Việc chính của cặp vợ chồng "hay lam hay làm" vốn là cán bộ tổ 56 này (chị là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ, anh là tổ trưởng của tổ) trong nhiều năm nay vẫn là trồng và chăm sóc hơn 2 ha rau, củ với các loại cây xoay vòng quanh năm như cà rốt, củ cải và khoai lang.

**THY VŨ**



PHÓNG SỰ DỰ THI “LÂM ĐỒNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI - CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN”

# Lai bò tốt thế hệ hai, tin vui ngày đầu năm

“Một công việc táo bạo mang ý nghĩa khoa học chưa từng có tiền lệ về khát vọng lai thành công chú bò tốt F2 có thể phối giống với hàng trăm con bò nhà, mở ra hướng kinh doanh thương phẩm đã có tia hy vọng rất quan trọng” - PGS.TS Lê Xuân Thám, nguyên Giám đốc Sở KH-CN Lâm Đồng, chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước về “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng và Khánh Hòa” - hồ hởi cho chúng tôi biết tin vui này vào những ngày đầu năm 2017.

## Nín thở chờ đợi

Thật khó diễn tả thành lời tin vui này khi được biết, phải mất hai năm vất vả và nghiên cứu, 10 con bò F1 lai cùng dòng đều có tỉ lệ vô sinh tuyệt đối đã làm nản lòng không ít các nhà khoa học. Khi tiếp tục cho lai khác dòng thì kết quả đều “dậm chân” tại chỗ khiến nhiều người cho rằng bò lai F1 không thể để lại “hậu duệ” như bò tốt cha như mong đợi. Về mặt khoa học, việc này chứng tỏ việc lai tạo bất tương hợp cao, rất khó hữu thụ đúng như các nhà sinh vật học trên thế giới đã phân tích. Và, như lời một cán bộ Vườn Quốc gia Phước Bình từng chia sẻ với chúng tôi: “10 con bò tốt F1 (5 đực và 5 cái) sẽ chết già trong vòng 20 năm nữa bởi thế giới cũng chưa có nhà sinh vật học nào tạo được kỳ tích lai thành công bò tốt F2 ổn định bộ nhiễm sắc thể (NST) từ bò tốt F1”.

Thế nhưng, hy vọng tạo nên kỳ tích đã xuất hiện vào cuối năm 2016. “Bất ngờ xảy ra vào cuối tháng 12 năm nay, chúng tôi phát hiện được 3 con lai F2, trong đó có một con đã sinh với đầy đủ đặc điểm nhận dạng giống với bò tốt rừng (giống bò lai F1) và chỉ đợi đầu năm 2017 để lấy mẫu máu làm xét nghiệm ADN và bộ NST từ Viện Hạt nhân Đà Lạt để có kết luận chính thức. Chúng tôi tin chắc khả năng lai thành công bò tốt thế hệ hai là trên 90%, vượt qua giai đoạn bi quan nhất vừa qua” - PGS Lê Xuân Thám vui mừng chia sẻ và cho biết, ông và các cộng sự thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng đánh giá rất cao trước thông tin quý giá này.

Điều lý thú hơn là con cái lai F2 đầu tiên hiện đã mang bầu với một con bò đực nhà và chuẩn bị sinh con. Nghĩa là thế hệ bò lai thứ ba chuẩn bị ra đời, đem tới hy vọng bảo tồn “món quà quý hiếm của thiên nhiên” ngày một lớn dần. Hào hứng trước tin vui PGS Thám chia sẻ, chúng tôi cấp tốc xuống VQG Phước Bình, nơi các nhà khoa học xây dựng hẳn một trang trại nuôi tập trung 10 chú bò tốt F1 (tại thôn Pạc Rây, xã Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận) do Sở KH-CN 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Khánh Hòa hợp tác nghiên cứu.

Ngay từ phía xa, trên chiếc cầu treo bắc qua con sông thơ mộng thôn Pạc Rây 2 chúng tôi đã nhìn thấy những chú bò tốt đen đang lững lờ gặm cỏ bên mép sông. Trong trại bò là 10 con bò tốt lai F1 (có 5 con cái và 5 con đực, trung bình từ 5 - 6 tuổi), những chú bò lai đáng vẻ oai vệ to lớn có màu lông nâu thẫm, cặp sừng bán nguyệt đặc trưng khác biệt hẳn so với những con bò nhà gặm cỏ thơ thẩn gần đó.

Nhìn các chú bò có biểu hiện khác lạ, anh Hồ Bá Quân, cán bộ kỹ thuật thuộc Sở KH-CN tỉnh Lâm Đồng - người chăm sóc, ghi nhận các thông số phát triển của đàn bò tốt tại đây



Ông Quảng Minh Thành, người trông coi trại nghiên cứu cho bò ăn nhưng không dám tới quá gần.

Ảnh: Chính Thành

cảnh báo: “Các anh đứng xa ra nhé, khi cho bò ăn chúng tôi cũng phải giữ khoảng cách nhất định vì đặc tính hoang dã của bò tốt còn mạnh lắm!”. Quả đúng như anh Quân nói, chúng tôi không thể tới gần vì vài con đực khá hung dữ, có con thì quá hiếu động và còn lại thì tỏ ra nhút nhát khi ai đó tới gần. Điểm chung của 10 chú bò tốt F1 đều không có con nào bị xô mũi, chỉ bám số vào tai bởi đặc tính hoang dã của chúng.

Anh Quân cho hay, trọng lượng hiện tại mỗi con đều từ 600 - 650 kg và vẫn đang phát triển thêm, gấp gần 3 lần trọng lượng bò nhà. Ngoài trọng lượng, điểm dễ phân biệt nhất giữa bò tốt lai và bò nhà là bò tốt lai có sừng dài khoảng 70 cm màu trắng, một đặc điểm mà bò nhà không có được.

## Hậu duệ bò tốt F1

Có lẽ người vui nhất lúc này trong câu chuyện bò tốt rừng bất ngờ mang lộc rừng xanh về với thôn Pạc Rây 2 là gia đình ông Nguyễn Văn Chuẩn (46 tuổi, ngụ thôn Pạc Rây 2). Vui mừng là bởi trước đó, đầu năm 2009 khi người đầu tiên trong làng phát hiện một con bò tốt đen trũi, nặng hơn 1 tấn xuất hiện tại rẫy ngô cùng vài chục con bò nhà thì cả thôn ai nuôi bò cũng tỏ ra lo lắng.

Thế nhưng, chỉ sau đó ít lâu, những chú bò nhà sau khi “gần gũi” với bò tốt bắt đầu có thai và sinh ra những chú bê lai phồng phao, mang lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho bà con bản địa. Tới thời điểm đầu năm 2015 trước khi chết vì quá già theo nhận định của Vườn Quốc gia Phước Bình, chú bò tốt rừng đã kịp sản sinh ra khoảng 20 con bê lai (F1) quý giá. Và trong số

20 con bê lai này, gia đình ông Chuẩn sở hữu 9 con F1 với vóc dáng vượt trội so với bê nhà một cách rõ rệt. Trước đó, năm 2014 thời điểm các nhà khoa học vận động mua lại bò tốt F1 để nghiên cứu ông Chuẩn đã bán đi 7 con thu về số tiền gần 400 triệu đồng.

Anh Quân chia sẻ, niềm vui bà con thôn Pạc Rây như nhân lên khi quá trình thử nghiệm lai cùng dòng và khác dòng, Sở KH-CN Lâm Đồng và Ninh Thuận đã đồng ý tiến hành song song việc giao phối trong trại và với cả bò nhà của người dân quanh vùng. Nhưng khi bò cái và đực Brahman và bò Red Angus nhập về để giao phối với bò F1 chưa thành công thì bất ngờ bò trong trại phối với bò nhà lại bất ngờ có kết quả. Hiện một con bò cái nhà của một hộ dân được thả trong trại thực nghiệm, qua nhiều lần giao phối với bò F1 đã có bầu 10 tháng. Riêng con bò cái F1 (nghe phối với bò đực nhà) của anh Chuẩn đã sinh ra một chú bò cái F2 và đang tiếp tục có bầu tháng thứ 10.

Gặp chúng tôi vào buổi chiều muộn tại chuồng bò gần khu trại thực nghiệm lai bò tốt, ông Chuẩn mừng rỡ cho biết, con bò cái F2 của gia đình ông đã có bầu được 5 tháng. Đây là tin vui khiến ông Chuẩn nói có mơ ông cũng không dám nghĩ tới vì xác suất đậu thai bò cái F2 là cực thấp. Theo quan sát của chúng tôi, bò cái F2 của ông Chuẩn hiện bụng đã khá lớn. Dấu hiệu nhận biết chú bò cái mang bầu là bò lai F2 khá dễ dàng, do có cặp sừng cong dài đều hai bên và lông toàn thân ngả màu nâu sẫm. Đồng thời bò tốt lai không hề có u trên lưng và nọng dưới cổ, một đặc điểm mà bò nhà nào cũng có. Tuy nhiên, bò F2 chỉ có trọng lượng gần 400 kg, không có thể hình vượt trội bò nhà

như bò F1. “Gia đình tôi vui nhưng cũng hơi hộp hẫng, không biết bê con sinh ra có được như dòng F1 hay không. Các nhà khoa học nói cần kiểm nghiệm gen và nhiều yếu tố nữa mới kết luận chính xác nên gia đình tôi đang khắp khơi đợi từng ngày” - ông Chuẩn cho biết.

## Triển vọng phát triển bò tốt thương phẩm

PGS.TS Lê Xuân Thám chia sẻ: Từ đầu năm 2014, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt kiểm nghiệm cho kết quả 10 chú bò tốt F1 mua từ người dân đều có cặp NST là 2n=58 (bò nhà có cặp NST là 2n=60, bò tốt rừng có cặp NST là 2n=56) nên có thể khẳng định chắc chắn bò F1 là “hậu duệ” của bò tốt rừng. Đây là kết quả thành công bước đầu từ đề tài cấp tỉnh được thực hiện đầu năm 2013 giữa tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận, sau khi báo chí và người dân thông tin từ năm 2009 tới 2012 có nhiều bò nhà nghi lai bò tốt rừng tại khu vực xã Phước Bình. Tiếp tục thành công ban đầu trên, đầu năm 2014, Bộ KH-CN đã đồng ý thành lập đề tài cấp nhà nước về “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng và Khánh Hòa”, được triển khai cuối năm 2015. Theo đó, đề tài cấp nhà nước đặt ra yêu cầu quan trọng nhất là trong 3 năm tới sẽ lai thành công các cá thể bò tốt cùng dòng F2. Từ những giống bò lai ổn định nguồn gen quý hiếm trên, các đơn vị sẽ bắt đầu cho khai thác kinh doanh thịt bò thương phẩm trên diện rộng. Tuy nhiên, phải tới tháng 6/2016, đặc biệt là đầu năm 2017 hy vọng đề tài thành công mới tới với các nhà khoa học.

“Chúng tôi đang cố gắng tập trung cao độ nghiên cứu các trường hợp hiếm hoi gần như khẳng định là bò tốt dòng F2. Nếu không có thay đổi, dự kiến tháng 5/2017, chúng tôi sẽ tổ chức Hội thảo tại TP Phan Rang để thông tin và trao đổi với các chuyên gia trong nước về các kết quả mới nhất đạt được. Bởi với kết quả khả quan bước đầu, chúng tôi tự tin đề tài sẽ có ý nghĩa khoa học to lớn, hết sức độc đáo của Việt Nam và trên cả thế giới” - PGS Lê Xuân Thám cho biết thêm.

Còn theo ông Nguyễn Như Trương, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, đơn vị quản lý nguồn vốn đề tài nghiên cứu cấp nhà nước cho biết, tới thời điểm này, việc nghiên cứu đã qua 1/3 thời gian, hiện trung tâm đang khẩn trương nghiên cứu, thử nghiệm sâu thêm. “Chúng tôi đón nhận thông tin trên một cách thận trọng và đầy hứng khởi. Song song với cách kiểm tra về gen các trường hợp dự đoán là bò tốt dòng F2, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các cách phối ghép khác mang tính khoa học và hy vọng tới năm 2018 sẽ lai thành công con đực F2 có bộ nhiễm sắc thể mang nguồn gen bò tốt ổn định, nếu thành công sẽ mở ra hướng kinh doanh bò thương phẩm, đăng ký bản quyền bò tốt đặc biệt cho người dân ba tỉnh Tây Nguyên” - ông Trương chia sẻ.

CHÍNH THÀNH - TUẤN LINH

## Tình hình tội phạm được kéo giảm

Công an tỉnh thông tin, trong năm 2016, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn được kiểm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, trong năm, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo mở 4 đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự địa phương. Cụ thể, phạm pháp hình sự xảy ra 563 vụ, làm chết 24 người, bị thương 57 người, làm thiệt hại 95 xe máy

và các tài sản khác trị giá 7,8 tỷ đồng (giảm 4,25%). Riêng trọng án xảy ra 34 vụ, trọng án khám phá đạt 100%, bắt 57 đối tượng. Trong đó, điều tra khám phá án chung đạt 84,5%, bắt được 996 đối tượng. Công an tỉnh cũng đã tiếp nhận 2.123 tin báo, tố giác tội phạm và xác minh, giải quyết được 1.895 tin, đạt 89,26%.

C.THÀNH

## Chịu 3 năm tù vì gây tai nạn giao thông

Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Đinh Lạc để xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Phước Hiệp (sinh năm 1992, trú tại thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) 3 năm tù giam vì đã gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 2 người.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 15, ngày 17/5/2016, Trần Phước Hiệp điều khiển xe tải 49C 08665 từ hướng Bảo Lộc lên Di Linh, do chạy tốc độ quá nhanh, khi đến gần khúc cua tại Km 163+100 Quốc lộ 20 (địa phận thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc), xe tải lấn trái đường và tông vào xe máy 49G1 30449 (chạy ngược chiều), khiến 2 người đi cùng xe máy chết tại chỗ.

XL



# Thực trạng về BHYT tại huyện Di Linh

Lâu nay, có nhiều con số và cách nhìn nhận khác nhau về thực trạng bảo hiểm y tế (BHYT) tại huyện Di Linh. Từ kết quả giám sát chuyên đề về "Tình hình thực hiện công tác BHYT" của HĐND huyện, đã đưa ra một "đáp số" thực.

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2016, HĐND huyện Di Linh khóa X (nhiệm kỳ 2016 - 2021) thành lập Đoàn Giám sát và đã tiến hành giám sát chuyên đề về "Tình hình thực hiện công tác BHYT năm 2015 và 2016 trên địa bàn huyện". Kết quả giám sát cho thấy, từ công tác chỉ đạo và điều hành đến việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia BHYT triển khai khá tích cực.

Trong năm 2015, trên địa bàn huyện Di Linh có 96.665 người tham gia BHYT, tăng 2.278 người so với năm 2014, tỷ lệ "bao phủ" BHYT đạt 58,68%. Các nhóm đối tượng tham gia BHYT bao gồm: 5.420 người đồng thời cùng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và BHYT, 32.325 người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, 15.313 học sinh và sinh viên, 10.105 người tham gia BHYT theo gia đình, 18.230 trẻ em dưới 6 tuổi...

"Năm 2016, huyện Di Linh được UBND tỉnh giao chỉ tiêu vận động tham gia BHYT toàn dân là 69%. Tuy nhiên, xác định tầm quan trọng của BHYT trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, huyện đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ "bao phủ" BHYT toàn dân là 72%. Để hoàn thành chỉ tiêu này, huyện Di Linh đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và triển khai nhiều biện pháp tích cực" - ông Hà Ngọc Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Di Linh cho biết.

Mặc dù đã có sự cố gắng, nỗ lực, nhưng đến cuối năm 2016, tỷ lệ "bao phủ" BHYT của huyện chỉ đạt được 64,81%, với 106.775 người tham gia. Các nhóm đối tượng tham gia BHYT bao gồm: 5.683 người đồng thời cùng tham gia BHXH và BHYT, 37.663 người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, 15.227 học sinh và sinh viên, 13.849 người tham gia BHYT theo gia đình, 18.947 trẻ em dưới 6 tuổi...

Theo đánh giá của Đoàn Giám sát HĐND huyện Di Linh, tỷ lệ "bao phủ" BHYT của huyện đạt còn thấp và không đạt yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra, mặc dù tăng dần qua các năm. Điều đáng đề cập là đối tượng tham gia BHYT theo gia đình chỉ đạt 13% trong tổng số người tham gia BHYT. Đối tượng tham gia BHYT theo gia đình chủ yếu là người mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh; còn người khỏe mạnh, người có điều kiện kinh tế khá giả thì tham gia rất ít hoặc không tham gia. Một số Đảng ủy và UBND xã chưa thực sự



Tại Bệnh viện huyện Di Linh, người dân thường phải chờ đợi khi khám bệnh BHYT. Ảnh: X.Long

quan tâm đến BHXH, BHYT và coi đây là nhiệm vụ của cơ quan BHXH. Sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thiếu chặt chẽ; việc áp dụng các biện pháp chế tài để xử lý những vi phạm về Luật BHYT còn hạn chế, chưa đủ sức thuyết phục. Nhận thức của người dân, nhất là vùng nông thôn, về quyền lợi và ý nghĩa nhân văn của BHYT chưa đúng mức. Khá nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc đóng BHYT cho người lao động theo Luật BHYT...

Riêng đối với ngành Giáo dục, nhiều trường học chưa thực sự quan tâm đến BHYT cho học sinh. Theo bà Phạm Thị Hồng Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng: "Di Linh là huyện có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp nhất tỉnh (chỉ hơn huyện Cát Tiên), mới đạt 64%".

Qua giám sát chuyên đề của HĐND huyện Di Linh cho thấy, trong huyện còn có tới 20 trường học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT dưới 50%. Trong đó, 5 trường (Trường Tiểu học và THCS Tân Lâm II, Trường THCS Đinh Trang Hòa II, Trường THCS Bảo Thuận, Trường Tiểu học Đinh Trang Hòa I, Trường Tiểu học Bảo Thuận) có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT quá thấp, chỉ đạt từ 2,2 đến 8,45%.

Việc quản lý BHYT ở một số xã còn lỏng lẻo, dẫn đến sai sót (sai tên, tuổi, địa chỉ...), cấp trùng. Trong năm 2016, cơ quan BHYT phải cấp lại trên 3.400 thẻ BHYT do sai thông

tin về nhân thân. Điều đáng nói là một số xã (Đình Trang Thượng, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Bắc) được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT có tổng số thẻ BHYT được cấp lớn hơn dân số hiện tại (?).

**Trong số những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thấp, nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng khám, chữa bệnh BHYT chưa tốt. Các cơ sở y tế tuy đã được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tuyến xã. Trang thiết bị y tế, thủ tục hành chính, trình độ và tinh thần, thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế còn có những bất cập, thiếu lòng tin của người dân.**

Hiện nay, việc "thông tuyến" khám và chữa bệnh, người có thẻ BHYT có thể lên thẳng tuyến huyện (kể cả những ca bệnh thông thường) đã dẫn đến sự "quá tải" tại bệnh viện huyện.

Từ thực trạng nói trên, sau khi giám sát xong, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Di Linh đã kiến nghị UBND huyện và các xã, thị trấn cùng với các ngành liên quan cần có giải pháp khắc phục tồn tại để thực hiện BHYT toàn dân đảm bảo yêu cầu và đúng luật định.

**XUÂN LONG**

## Khai trương xe buýt tuyến Đà Lạt - Phi Liêng

Xe buýt tuyến thành phố Đà Lạt - xã Phi Liêng, huyện Đam Rông vừa được khai trương. Tuyến xe buýt trên có điểm đầu tại bến xe buýt đường Mai Anh Đào, thành phố Đà Lạt và điểm cuối thuộc thôn Trung Tâm, xã Phi Liêng, với cự ly vận chuyển 83 km. Mỗi ngày, tuyến xe buýt này có 48 lượt xe, trong đó có 24 lượt từ Đà Lạt đi Phi Liêng và 24 lượt có chiều ngược lại. Thời gian bắt đầu xuất phát tại hai đầu bến lúc 5 giờ 10 phút và kết thúc vào lúc 17 giờ 20 phút. Cứ 30 đến 35 phút sẽ có 1 lượt xe chạy. Giá vé suốt tuyến là 45.000 đ/người/lượt. Cơ quan chủ quản của tuyến xe buýt trên là Công ty cổ phần Vận tải ô tô tỉnh Lâm Đồng.

**ĐAM TRỌNG**

## Phản hồi

### Chủ lò sấy cà phê gây ô nhiễm tự nguyện đóng cửa

Sau khi Báo Lâm Đồng đăng tải bài viết "Lò sấy cà phê gây ô nhiễm môi trường" (số ra ngày 13/12/2016) phản ánh về tình trạng lò sấy cà phê xây dựng không phép của bà Huỳnh Thị Minh Hạnh gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 20 hộ dân tại Tổ dân phố 10 (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), UBND huyện đã thành lập Đoàn liên ngành xuống kiểm tra thực tế vụ việc.

Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm chủ trì đã yêu cầu bà Huỳnh Thị Minh Hạnh cam kết không được phép hoạt động lò sấy khi chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng. Tại buổi làm việc, bà Hạnh (chủ lò sấy cà phê) đã ký cam kết tự nguyện đóng cửa lò sấy để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đến khi hoàn thiện các thủ tục và sự cố làm ảnh hưởng tới người dân.

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng thống nhất đi đến quyết định yêu cầu bà Hạnh có giải pháp để di dời lò sấy cà phê ra khỏi khu dân cư. Nếu bà Hạnh tái phạm, làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.

**HẢI ĐƯƠNG**

## Cần chủ động đề phòng nguy cơ cháy, nổ trong dịp giáp Tết Nguyên đán

Gần giáp Tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn xã hội có những xu hướng diễn biến phức tạp, bên cạnh sự gia tăng đột biến số vụ tai nạn giao thông do nhu cầu đi lại trong các ngày nghỉ lễ, tình hình trộm cắp và cướp giật tài sản có chiều hướng gia tăng thì việc liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn ở một số địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp đang ở mức báo động cao, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương, tổ chức và mọi người dân phải đề cao cảnh giác trước nguy cơ hỏa hoạn, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Bính Thân, khi nhu cầu sử dụng điện, nhiệt cho hoạt động sản xuất, buôn bán, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tâm linh, cúng lễ của người dân tăng cao.

Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn thì nhiều,

nhưng nguyên nhân chính vẫn là do chủ quan của người dân và ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống cháy nổ của doanh nghiệp chưa cao. Khi hỏa hoạn xảy ra thì thiệt hại về con người và tài sản là rất nghiêm trọng, nhiều gia đình phải tiền mất tật mang, rơi vào cảnh trắng tay vì tài sản chất chiu gây dựng bao năm chỉ trong chốc lát đều biến thành tro bụi, đặc biệt tính mạng con người là những thiệt hại to lớn không có gì có thể bù đắp.

Thời gian qua, những vụ cháy nổ nghiêm trọng liên tiếp xảy ra là tiếng chuông cảnh báo quản lý Nhà nước về an toàn cháy nổ. Đặc biệt trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy của mỗi cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân vẫn còn xem nhẹ, coi đây là việc chung và là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra chưa được quan tâm đúng mức; ý thức bảo vệ tài sản của người dân, doanh nghiệp trước nguy cơ xảy ra cháy nổ chưa được chú trọng, đề cao.

Để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, đặc biệt là dịp giáp Tết Nguyên đán, mỗi người dân, mỗi gia đình và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện tốt phương châm "Phòng cháy hơn chữa cháy". Đặc biệt là vào thời điểm giáp Tết, nhu cầu sử dụng lửa, điện và nhiên liệu phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh tăng cao. Đồng thời, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các chợ, cửa hiệu buôn bán, kinh doanh vì lượng người tham gia mua bán rất lớn, đồng thời, thường xuyên cảnh báo việc thấp hương thờ cúng, đốt vàng mã phục vụ sinh hoạt trong dịp Tết tại

các gia đình có thể là nguy cơ xảy ra cháy nổ. Song song với đó, thì công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng phải được triển khai nghiêm túc, nhất là tình trạng phát rừng làm nương rẫy, làm lửa phát tán gây cháy rừng trên diện rộng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, thanh tra và nghiêm khắc xử lý sai phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy từ khi xây dựng và quá trình hoạt động của các công trình, nhà xưởng hoặc các tụ điểm kinh doanh, buôn bán các loại hàng hóa có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Và trên hết là cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy để mọi người dân, doanh nghiệp không chủ quan, lơ là, có ý thức phòng cháy nổ từ những việc làm nhỏ nhất trong gia đình, doanh nghiệp.

**ĐỖ VĂN NHÂN**



QUỐC TẾ

Tổng thống đắc cử Mỹ Trump lựa chọn Giám đốc Tình báo Quốc gia

Tổng thống Mỹ đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 5/1 đã lựa chọn cựu Thượng nghị sỹ Cộng hòa bang Indiana Dan Coats làm Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) trong chính quyền mới của ông.

Ông Dan Coats, 73 tuổi vừa hoàn thành nhiệm kỳ 6 năm tại Thượng viện Mỹ. Nguồn tin từ nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực cho biết, ông là người "giàu kinh nghiệm và đóng góp" cho cộng đồng tình báo Mỹ.

Ông Dan Coats từng là một thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện, cựu Đại sứ Mỹ tại Đức thời Tổng thống George W. Bush. Tuy nhiên, quyết định đề cử cần phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Nhiều quan chức tình báo nhận định, việc bổ nhiệm này sẽ là tín hiệu cho thấy, ông Trump đang tìm cách hàn gắn quan hệ với cộng đồng tình báo sau khi thể hiện thái độ không bằng lòng trước kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ, cho rằng "tin tặc Nga xâm nhập các

máy tính của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ" và "đưa các thông tin bất lợi cho ứng cử viên Hillary Clinton".

Thông tin về lựa chọn này được đưa ra trong bối cảnh phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng, ông Trump đang cân nhắc cải tổ cộng đồng tình báo Mỹ sau khi nhậm chức vào ngày 20/1. Tuy nhiên, người phát ngôn nhóm chuyên gia quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump Sean Spicer đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Theo VOV

Chuyến bay đầu tiên nối liền thành phố Los Angeles với La Habana

Hãng hàng không Mỹ Alaska Airlines đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên của mình tới Cuba và cũng là chuyến bay đầu tiên nối liền hai thành phố Los Angeles và La Habana hôm 5/1.

Alaska Airlines khẳng định, đây cũng là chuyến bay thương mại đầu tiên từ Bờ Tây nước Mỹ tới "hòn đảo tự do" và hãng này sẽ sử dụng

máy bay Boeing 737-900 cho tuyến đường mới này.

Chuyến bay đầu tiên chuyên chở khoảng 150 hành khách, trong đó có 50 khách mời là các chính trị gia, doanh nhân, vận động viên thể thao và nghệ sĩ quan tâm tới sự phát triển của quan hệ song phương.

Alaska Airlines đã được Bộ Giao thông Mỹ cấp phép mở đường bay

tới Cuba từ tháng Tám năm ngoái nhưng tới nay mới bắt đầu cung cấp dịch vụ.

Đây là một trong tám hãng hàng không dân sự Mỹ được cho phép cung cấp dịch vụ tới Cuba theo thỏa thuận mà hai nước ký kết hồi đầu năm ngoái, trong đó quy định hạn ngạch tối đa 110 chuyến bay trực tiếp mỗi ngày. TTXVN

Thủ tướng Anh thăm Mỹ sau khi ông Donald Trump nhậm chức

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, Thủ tướng nước này Theresa May sẽ có chuyến thăm chính thức Mỹ vào mùa Xuân năm nay, sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Để chuẩn bị cho chuyến thăm này, đồng chánh văn phòng nội

các Fiona Hill và Nick Timothy đã sang Washington, gặp gỡ các cố vấn của ông Trump.

Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo: "Tổng thống đắc cử Trump đã nhất trí với Thủ tướng May về cuộc gặp gỡ giữa các trợ lý cấp cao của hai bên để chuẩn bị cho

chuyến thăm cấp cao là cần thiết".

Đối với Anh, việc đi đến thỏa thuận thương mại với Mỹ là vô cùng quan trọng khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) và đang cố gắng tạo ra một vị trí mới trong nền kinh tế toàn cầu. TTXVN

MTTQ các cấp...

TIẾP TRANG 1



Đổng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: N.Ngà

... Khôi đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố. Các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Năm 2016, toàn tỉnh có 58/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 49,6%), bình quân đạt 16 tiêu chí/xã.

Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tiếp tục được phát huy. Phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân phát triển sâu rộng. Các cuộc vận động do MTTQ chủ trì được mở rộng và nâng cao, đã vận động được 9 tỷ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo", hơn 4 tỷ đồng vào Quỹ cứu trợ tình ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt...

Phương thức phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham gia tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,75%, đảm bảo dân chủ, đúng luật, là ngày hội toàn dân.

Dịp này, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong hệ thống MTTQ tỉnh cũng đã được thông qua. Theo đó, các nội dung thực hiện chủ yếu gồm: Làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ và nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Tại hội nghị trực tuyến, các huyện cũng đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt

động của công tác Mặt trận ở địa phương. Đơn cử như đầu cầu Đơn Dương đã chia sẻ về kinh nghiệm của Mặt trận trong tham gia xây dựng NTM. Tại đầu cầu Đa Tề chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu ở xã Hà Đông. MTTQ xã Bảo Thuận, huyện Di Linh chia sẻ kinh nghiệm về xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào DTTS...

Hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất chương trình hành động của MTTQ các cấp năm 2017. Trong đó, tập trung công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ các cấp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà MTTQVN tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng yêu cầu, trong năm 2017, MTTQ các cấp cần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong vận động người dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối thoại với nhân dân để đảm bảo vai trò là cầu nối của nhân dân với Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, MTTQ các cấp cần nghiên cứu và có những hoạt động cụ thể góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong các cấp ủy Đảng và nhân dân, với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)... Dịp này, UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã vinh dự được nhận Cờ thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQVN trao tặng. Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng trao tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị xuất sắc toàn diện, 3 đơn vị xuất sắc; tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016. N. NGÀ

Thông báo v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo

• Hộ Phạm Trường Sơn được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số T 276539 ngày 10/5/2002 vào sổ theo dõi số 2531/QSDĐ, chi tiết như sau:

- Thừa đất số 813, tờ bản đồ số 3, xã Hòa Ninh, diện tích 1.689 m<sup>2</sup> CLN, thời hạn sử dụng đến 15/10/2052 đối với đất trồng cây lâu năm.

Năm 2012, hộ Phạm Trường Sơn chuyển nhượng QSDĐ cho ông (bà) Nguyễn Đức Kiên thường trú tại thôn 2 - xã Hòa Ninh - huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và hộ Phạm Trường Sơn đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Nguyễn Đức Kiên.

Hiện nay, hộ Phạm Trường Sơn ở đâu liên hệ với UBND xã Hòa Ninh hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên nếu không có tranh chấp, khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chính lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho ông (bà) Nguyễn Đức Kiên theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

• Hộ ông Vũ Văn Sĩ được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số M 777465 ngày 21/9/1998 vào sổ theo dõi số 3595/QSDĐ, chi tiết như sau:

- Thừa đất số 55, 56 tờ bản đồ số 31, xã Đình Trang Hòa, diện tích 7.759 m<sup>2</sup> (400 m<sup>2</sup> ONT + 7.359 m<sup>2</sup> CLN), thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất ở (ONT), đến 15/10/2043 đối với đất CLN.

Năm 2009, hộ ông Vũ Văn Sĩ chuyển nhượng QSDĐ cho ông (bà) Lê Đình Quyền - Trần Thị Nhung thường trú tại thôn Bắc Trang - xã Đình Trang Hòa - huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và hộ ông Vũ Văn Sĩ đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Lê Đình Quyền - Trần Thị Nhung.

Hiện nay, hộ ông Vũ Văn Sĩ ở đâu liên hệ với UBND xã Đình Trang Hòa hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên nếu không có tranh chấp, khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chính lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho ông (bà) Lê Đình Quyền - Trần Thị Nhung theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.